

# เที่ยวหนานปู

## บันทึกการเดินทาง โดย นายชูชัย เพชรประพันธ์

การจัดทำประวัติหรือสารานุกรมของน้ำตกหนานปูหรือทัศนียภาพรวมทั้งประวัติศาสตร์ทางการเมือง รวมถึงสัตว์ป่าธรรมชาติ ฯลฯ เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของที่จะเอามาประมวลได้แต่บางส่วนเท่านั้นไม่เหมือนกับลงไปสำรวจเอาจริง ๆ จัง ๆ ตามหลักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ฉะนั้นนายวิทยา วิชัยดิษฐ์ ผญ.หมู่ 7 ตำบลยางค่อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้ง นายชูชัย เพชรประพันธ์ ผช.ปค.ม.7 พยายามสืบประวัติความเป็นมาจากหลายฝ่าย อาทิ ผู้สูงอายุและผู้ที่เคยหลงผิดหนีเข้าอยู่ในป่า รวมทั้งเคยพบเห็นมาและสัมผัสอยู่ในพื้นที่ประมาณ 15 ปี พอจะรู้และสามารถจะนำทุกท่านสู่เป้าหมายและทุก ๆ จุดตามแต่ต้องการ



หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การใส่ใจต่อความสวยงามตามธรรมชาติของตำบลยางค่อมต่อหน่วยเหนือก็ดี ถือว่าเป็นนิมิตหมายสำคัญที่มีให้ต่อตำบลยางค่อม แต่พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ จะได้ดีมากขึ้นอีกแค่ไหนก็ขอภัยต่อทุกหน่วยงานและทุกองค์กรไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

### ประวัติคลองพวย (หนานปู)

จากเทือกเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ของ ม.7 ต.พิปูน และ ม.6 ต.ยางค่อม

จากลำห้วยน้อยใหญ่ และมีชื่อตามภาษาของคนยุคเก่า ๆ พอจะไล่เรียงได้ว่า มีลำห้วยหลายสายจากหุบเขาต่าง ๆ อาทิเช่น คลองดินแดงไหลจาก

เทือกเขานครศรีธรรมราชต่อเขตของอำเภอลานสกา

ห้วยต้นยางไหลจากเทือกเขานครศรีธรรมราชต่อเขตของอำเภอลานสกา

ห้วยคลองควายไหลจากเทือกเขานครศรีธรรมราชต่อเขตของอำเภอฉวาง

ห้วยป่าต้นปะไหลจากเทือกเขานครศรีธรรมราชในเขต

ของหมู่ .10 อำเภอฉวาง

ห้วยนายแพ็ดไหลจากสันเขาแบ่งน้ำคลองพวย และคลองใหญ่ (แม่น้ำดาปี)

จากลำห้วยหลัก 5 สายนี้ ซึ่งมีน้ำไหลตลอดฤดูกาลทำให้กลายเป็นคลองพวยตามชื่อเล่าขานกันอยู่จนถึงปัจจุบัน จากยอดเขาที่สูงชันขอไหลลงมาจากเหนือสุดของต้นน้ำซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตปกครองหมู่ 6

ตำบลยางค่อม มีน้ำตกขนาดใหญ่และขนาดกลางอยู่หลายแห่งเช่น น้ำตกคลองดินแดง

มีความสูงชันและสวยงามมากอีกแห่งความสูงของน้ำตกกว่า 2 เส้น (แต่น่าเสียดายเพราะป่าบริเวณนี้รกทึบเกินไปทำให้บดบังความสวยงามตาม ธรรมชาติของน้ำตกไปมาก)

น้ำตกหนานเตย อยู่ทางทิศตะวันตกของน้ำตกคลองดินแดงประมาณ 4 กิโลเมตร

สูงประมาณ 30 เมตร เป็นน้ำตกหินตั้งชั้นเดียว ไม่สามารถจะขึ้นลงหรือปีนป่ายได้ต้องอาศัยการอ้อมป่าเท่านั้น

น้ำตกหนานปู อยู่ทางทิศตะวันตกของน้ำตกหนานเตย 1 กิโลเมตร น้ำตกนี้ที่หลายคนให้ความสนใจและรู้จักเป็นอย่างดี โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีบริเวณกว้างขวางของขอบฝั่งคลอง ความสูงประมาณ 400 เมตร ขอบข้างทั้งซ้ายและขวา สามารถที่จะ

ลัดเลาะขึ้นลงได้ หนานปูความจริงไม่ใช่ น้ำตกแต่เป็นเนินหินขนาดใหญ่และยาวพอสมควรซึ่งอยู่ ห่างจากน้ำตกหนานปูตัวจริงประมาณ 300 เมตรเท่านั้น แผ่นหินขนาดใหญ่ยาวใหญ่นี้ก็นิยมไปพรหรือผู้ชอบรัก



ความสงบของธรรมชาติ สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายอริยาบทได้ พร้อมทั้งมีเนินหินขนาดใหญ่สามารถบรรจุนักท่องเที่ยวพักผ่อนได้ประมาณ 8-10 คน เมื่อสมัยก่อนเนินหินนี้เป็นค่ายหน้าด่านหรือยามคอยเหตุของขก. เมื่อประมาณปี 2512 - 2523

น้ำตกหนานจน อยู่ทางทิศตะวันตกของหนานปูลงมาประมาณ 100 เมตร เป็นน้ำตกลาดชันลึกและแคบมากความยาวประมาณ 4 เส้น



ไม่สามารถจะท่องเทียวหรือผ่านขึ้นลงได้ แม้แต่ปลารธรรมชาติที่อาศัยตามพื้นน้ำไม่สามารถจะผ่านขึ้นไป  
ได้พันธุ์ไม้ ธรรมชาติใกล้เคียงบริเวณป่าคลองพวย พันธุ์ไม้ธรรมชาติบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้เบญจพรรณ หรือ  
ไม้ในเขตป่าดงดิบ ทั่วไปในเขตร้อน

สภาพป่าสมบูรณ์เกือบ 100 % เพราะไม่มีการบุกรุกโค่นหรือถางป่าจะเสียหายก็มีแต่เพียงเกิดจากการ  
เคลื่อน ของหน้าดินเพราะสภาวะฝนตกหนักและทำให้หน้าดินเลื่อนเสียหายเมื่อปี 2531 เท่านั้น ในที่นี้ขอ  
เอาเฉพาะเขตหรือบริเวณใกล้เคียงน้ำตกหนานปู่เท่านั้นสภาวะของพืช หรือต้นไม้โดยรวม นอกจากต้นไม้  
ขนาดใหญ่โตแล้วยังมีประเภทของไม้หรือผลไม้ ในป่าที่พอจะกินได้อาทิเช่น

ต้นไม้ประ สะตอป่า กะหือ ก่าไล มะไฟ มะปริง พันธุ์ไม้สวยงาม อาทิ ดอกเทียนน้ำ กล้วยไม้หิน กล้วยไม้  
หางกระรอก กระเช้าสีดาเฟริน(มหาสะต่า) ต้นวานเพชรหึง ฯลฯ

สัตว์น้ำธรรมชาติ จากปลายน้ำคลองพวยจนกระทั่งหนานจนสัตว์น้ำพอจะสรุปได้

มี 2 ชนิด ปลาพลวง ,ปลาแขยงภูเขา

นกป่าธรรมชาติ มี นกเหียงอก หมายายพราน นกขมิ้น นกเขี้ยวกา ฯลฯ

สัตว์ป่า หมูป่า ชะนี ค่าง กุ้ง กะจง ชะมด ลิง พญากระรอก เม่น ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่แล้วสัตว์จำพวกนี้จะไม่  
ชอบปรากฏตัวให้มนุษย์ได้เห็น นอกจากจะแอบซุ่มดูเท่านั้น

### ประวัติศาสตร์ทางการเมือง

เมื่อปี พุทธศักราช 2512 -2525 ผู้คิดก่อการร้ายหรือเรียกว่า กองทัพปลดแอก ประชาชนแห่ง  
ประเทศไทย หรือ ทปท.ได้จัดขุมกำลังพลเอาไว้หลายจุดแต่ประวัติศาสตร์การเมืองในบริเวณต้น กำเนิดของ  
คลองพวยพอจะมีอะไรพิสูจน์และเป็นหลักฐานได้อยู่หลายจุด ซึ่งมีความเป็นฐานของกำลังพลที่พอจะพิสูจน์เป็น  
สังเขปและสภาพความเป็นอยู่ ของพวกก่อการร้ายเหล่านี้ได้พอประมาณ

- ค่ายคลองดินแดง (ค่ายโด้ลม) เป็นค่ายใหญ่ที่สุดในบริเวณคลองพวยแห่งนี้อยู่น้ำตกคลองดิน  
แดงประมาณ 600 เมตร ขึ้นไปบนสันเขา ซึ่งเป็นที่ราบประมาณ 4 ไร่ มีสนามกีฬา หลุมหลบภัย จุดยามและ  
ยังมีเส้นทางติดต่อประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ มากมาย

- ค่ายเด็ก ได้รับการเล่าว่าค่ายส่วนนี้เป็นที่พักของพวกเด็ก ๆ เยาวชนที่ไปอยู่กับพ่อแม่เหล่าผู้ก่อการร้าย  
อยู่ฝั่งขวาของน้ำตกหนานเตย ยังพอมีหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ได้

- ค่ายป่าประ ได้รับการเล่าว่าเป็นค่ายสำหรับสตรีที่มีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้า หลักฐาน  
พิสูจน์ได้คือ ยังมีซากจักรเย็บผ้าเก่า ๆ ยังทิ้งร้างอยู่แต่ปัจจุบันนี้ พระธุดงค์หรือผู้แสวงบุญได้มาพักพิงหรือปัก  
กรตวิปัสสนาอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะในหน้าแล้งช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม จะพบอยู่บ่อยครั้งค่ายนี้อยู่ทางฝั่ง  
ขวาของน้ำตกหนานปู่ประมาณ 200 เมตร

.....